

Nỗ lực tái đàn chăn nuôi

Trước những khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, lo ngại sản phẩm khó tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người chăn nuôi trong tỉnh đang nỗ lực tái đàn bằng nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung cho thị trường.



Ông Đào Duy Hiến, thôn Thượng Hạ Phan, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) phun khử trùng chuồng trại.

Gia đình ông Đào Duy Hiến, thôn Thượng Hạ Phan, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) duy trì nuôi 4.000 gà thịt với 5 chuồng nuôi. Ông chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi duy trì từ 500 - 1.000 con gà/lúa tùy từng thời điểm. Năm 2018 tôi được tham gia mô hình "Sản xuất thức ăn viên khô tự chế có phối trộn thảo dược trong chăn nuôi gia cầm" của Trung tâm Khuyến nông Thái Bình. Được cán bộ Trung tâm hướng dẫn, tôi đã áp dụng thành thạo quy trình từ phối trộn thức ăn cho gà thịt thương phẩm. Từ những nguyên liệu sẵn có như ngô, thóc, cám gạo, cá tạp, cỏ... tôi đưa vào máy nghiền nhỏ, phối trộn theo tỷ lệ thích hợp (tùy theo từng loại gà và lứa tuổi gà). Hỗn hợp nguyên liệu này sau đó đưa vào máy đùn ép thành viên, đem phơi khô bảo quản cho gà ăn dần. Thức ăn tự sản xuất vẫn bảo đảm chất dinh dưỡng cho đàn gà sinh trưởng, phát triển mà giá thành giảm được 1.300 - 1.500 đồng/kg so với thức ăn hỗn hợp trên thị trường. Tổng đàn lợn của huyện Vũ Thư hiện có trên

con giống bảo đảm, gà được tiêm phòng 5 bệnh cơ bản nên giảm tối đa rủi ro trong chăn nuôi. Bằng cách tận dụng nguyên liệu sẵn có sản xuất thức ăn tự chế đã giúp ông Lê Văn Tắc, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) duy trì tổng đàn, vượt qua khó khăn do giá thức ăn không ngừng tăng cao hiện nay. Ông Tắc cho biết: Với tổng diện tích trang trại hơn 4.000m²; trong đó 1 mẫu ao nuôi cá và khu nuôi gà thả vườn, gia đình tôi duy trì từ 500 - 1.000 con gà/lúa tùy từng thời điểm. Năm 2018 tôi được tham gia mô hình "Sản xuất thức ăn viên khô tự chế có phối trộn thảo dược trong chăn nuôi gia cầm" của Trung tâm Khuyến nông Thái Bình. Được cán bộ Trung tâm hướng dẫn, tôi đã áp dụng thành thạo quy trình từ phối trộn thức ăn cho gà thịt thương phẩm. Từ những nguyên liệu sẵn có như ngô, thóc, cám gạo, cá tạp, cỏ... tôi đưa vào máy nghiền nhỏ, phối trộn theo tỷ lệ thích hợp (tùy theo từng loại gà và lứa tuổi gà). Hỗn hợp nguyên liệu này sau đó đưa vào máy đùn ép thành viên, đem phơi khô bảo quản cho gà ăn dần. Thức ăn tự sản xuất vẫn bảo đảm chất dinh dưỡng cho đàn gà sinh trưởng, phát triển mà giá thành giảm được 1.300 - 1.500 đồng/kg so với thức ăn hỗn hợp trên thị trường. Tổng đàn lợn của huyện Vũ Thư hiện có trên

100.000 con, giảm so với thời điểm trước khi xuất hiện dịch bệnh tả lợn châu Phi. Nhằm từng bước khôi phục và phát triển ổn định chăn nuôi lợn, huyện đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung tái đàn lợn bảo đảm an toàn dịch bệnh. Huyện chỉ đạo các địa phương định hướng mở rộng phương thức chăn nuôi công nghiệp quy mô trang trại, có liên kết gắn với nhu cầu thị trường; ứng dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Từng bước hình thành các chuỗi liên kết, thành lập thêm tổ hợp tác, HTX trong chăn nuôi lợn. Toàn huyện hiện có 3 tổ hợp tác chăn nuôi lợn và 1 HTX chăn nuôi tổng hợp. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo ngành chuyên môn đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn các trang trại, hộ chăn nuôi tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống, xử lý dịch bệnh; định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc các khu chăn nuôi và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo đúng quy định. Phần đầu đến hết năm 2021 tổng đàn lợn của huyện đạt trên 153.000 con. Theo Cục Thống kê tỉnh, việc phát triển đàn lợn trong thời gian qua đã có tín hiệu tốt, một phần các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ và vừa đã quay trở lại nuôi. Tổng đàn lợn tại thời điểm tháng 8 ước đạt 683.500 con, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 8 tháng ước đạt gần 100.000 tấn, tăng 0,8% so cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm tại thời điểm tháng 8 đạt 13,8 triệu con, tăng 0,3% so với cùng kỳ; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tính chung 8 tháng ước đạt 35,8 nghìn tấn, tăng 2,8% so cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm các loại 8 tháng ước đạt 218,1 triệu quả, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Để hạn chế rủi ro trong tái đàn, người chăn nuôi cần cập nhật hình thức truyền và căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 cũng như khuyến cáo của các ngành chức năng về việc thực hiện nghiêm các quy định trong chăn nuôi. Từ đó cần cân nhắc, tính toán việc tái đàn hợp lý tùy theo quy mô. Trước khi tái đàn, người chăn nuôi cần tiến hành vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; nhập con giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Khuyến khích nông dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chú trọng sản xuất an toàn, bảo đảm chất lượng và phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ khâu chăn nuôi đến giết mổ, sơ chế, chế biến và tiêu thụ.

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH Nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội

5 năm qua (2016 - 2021), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh chỉ đạo hội CCB các cấp tăng cường các hoạt động giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào xây dựng quỹ tình nghĩa tới 100% tổ chức hội, đến nay đã xây dựng được nguồn quỹ hơn 27 tỷ đồng, bình quân đạt 260.000 đồng/hội viên; phát động cán bộ, hội viên ủng hộ quỹ vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam, quỹ phòng, chống dịch Covid-19, quỹ khuyến học, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"... trên 28,3 tỷ đồng. Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân CCB, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ban liên lạc truyền thống các đơn vị quân đội trên địa bàn, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị tài trợ xây dựng 102 nhà tình nghĩa trị giá trên 5 tỷ đồng tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động một số doanh nhân CCB tài trợ và trích quỹ hội tổ chức thăm, tặng quà trên 24.200 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau hoạn nạn; tổ chức chúc thọ, mừng thọ và trao quà khuyến học cho con em CCB nghèo học giỏi với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Những việc làm trên đã để lại tình cảm tốt đẹp trong CCB và nhân dân địa phương. Qua đó hội viên càng thêm gắn bó và tin tưởng vào tổ chức hội, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

TIẾN DAT

TIỀN HẢI Tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi đạt hơn 475 tỷ đồng



Giao dịch của Ngân hàng CSXH ở xã Đông Quý (Tiền Hải).

Đến hết tháng 8/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Tiền Hải đạt hơn 475 tỷ đồng với 15.209 khách hàng đang vay vốn, tăng 4,68% so với thời điểm 31/12/2020, tăng 6,16% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các địa phương có dư nợ cao là: thị trấn Tiền Hải hơn 28 tỷ đồng, xã Đông Trà 23,4 tỷ đồng, xã Nam Hồng gần 21 tỷ đồng, xã Nam Trung 20,2 tỷ đồng... Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch đã giải ngân gần 161 tỷ đồng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ cho 5.477 lượt khách hàng. Không chỉ kịp thời đưa vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, vừa qua Phòng giao dịch tổ chức giải ngân cho 1 doanh nghiệp vay vốn từ nguồn ngừng việc cho người lao động theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ với số tiền hơn 147 triệu đồng, từ đó góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động, đồng thời giúp doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo kế hoạch được giao, năm 2021 Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiền Hải phải đạt dư nợ cho vay hơn 479 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, Phòng giao dịch tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng của Ngân hàng CSXH và của huyện, trên cơ sở đó có giải pháp hoạt động phù hợp với từng địa phương trong đó chú trọng rà soát nhu cầu, bảo đảm 100% các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi của Chính phủ; tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng và mở rộng hơn nữa các hình thức tuyên truyền về hoạt động của Ngân hàng CSXH để mọi người dân đều nắm bắt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách...

MINH HƯƠNG

Đổi thay ở Hòa Bình

Linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ thời cơ thuận lợi, xã Hòa Bình (Kiến Xương) đã hoạch định đường hướng, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Đến chúng tôi đi trên những con đường bê tông rộng rãi trong các khu dân cư, ông Đinh Quang Thuận, Trưởng thôn Đề Thái cho biết: Những con đường này trước đây rất chật hẹp, ngày mưa thì lầy lội, xe ô tô không đi được, ngày nắng thì bụi bặm. Từ khi xây dựng nông thôn mới, nhân dân đồng lòng hiến đất, đóng góp tiền, vật tư, ngày công cùng nguồn ngân sách hỗ trợ của nhà nước để bê tông hóa những con đường này. Mặc dù là thôn nhỏ (168 hộ, 457 khẩu) song người dân luôn đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra, tích cực hiến đất làm đường và hoàn thành các công trình nông thôn mới đầu tiên của xã. Khi địa phương về đích nông thôn mới, thôn tiếp tục nâng cấp các công trình phúc lợi, huy động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần cùng địa phương thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Những năm qua, đời sống người dân có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây thu nhập của người dân còn thấp do chỉ trông chờ vào cây lúa thì đến nay hầu hết người dân trong độ tuổi lao động đều có việc làm trong các doanh nghiệp, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 43 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 2%. Địa phương đã tận dụng lợi thế có trên 1km đường tỉnh 458 đi qua để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Toàn xã có 14 doanh nghiệp, trên 50 hộ kinh doanh dịch vụ giúp hàng trăm lao động có việc làm ổn định. Các hoạt động dịch vụ vận tải, gara ô tô, kinh doanh xăng dầu phát triển mạnh. Đặc biệt, xã tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh và thu hút các doanh nghiệp đầu tư về địa bàn nhằm phá thế độc canh cây lúa, hướng tới phát triển mạnh lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Công ty TNHH May mặc J&S Minh Hiến chuyên xuất khẩu các mặt hàng sang thị trường Hàn Quốc, châu Âu. Bà Vũ Thị Thanh Xuân, Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2017 tôi nhận chuyển nhượng lại công ty may mặc trên diện tích 5.000m², trong quá trình hoạt động mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song doanh nghiệp vẫn trụ vững, phát triển ổn định. Bình quân mỗi tháng Công ty xuất khẩu trên 35.000 sản phẩm, doanh thu đạt 20 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho gần 150 lao động với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Để có được kết quả này, Công ty đã linh hoạt ứng phó với những thay đổi và mọi yêu cầu của đối tác nước ngoài. Ngoài đáp ứng

đầy đủ các đơn hàng của khách hàng, Công ty chấp nhận những hàng đơn giá thấp và thanh toán chậm để duy trì sản xuất. Thời gian tới, Công ty sẽ ký kết hợp tác với đối tác Hàn Quốc để bảo đảm ổn định hơn về nguồn hàng cũng như thị trường xuất khẩu đồng thời mở rộng thêm 4.000m² nhà xưởng, tạo việc làm thêm cho 500 lao động. Những năm qua, do đồng đất không thuận lợi cho trồng cây vụ đông nên xã Hòa Bình hướng mạnh vào việc tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện đổi đất, tích tụ ruộng đất hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đồng thời tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để đẩy nhanh tiến độ mùa vụ góp phần nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác. Kết quả đã có nhiều diện tích lúa đã áp dụng phương thức gieo mạ khay, cấy máy, địa phương đã cơ giới hóa 100% khâu làm đất, khâu thu hoạch. Đặc biệt, bước đầu xã đã liên kết được với doanh nghiệp hợp đồng bao tiêu sản phẩm 3ha lúa cho bà con đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này sẽ là tiền đề để thời gian tới xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện



Công ty TNHH May mặc J&S Minh Hiến tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

tích tụ ruộng đất, giảm tỷ lệ bỏ hoang. Hướng tới vụ lúa xuân năm 2022, xã sẽ liên kết với 2 đơn vị để quy vùng cấy 9ha lúa hàng hóa. Với sự phát triển trên, những năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã Hòa Bình đạt 9,19%/năm. Thời gian tới, xã tiếp tục khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn diện trên 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,23%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%.

THU THUY

Từ một hộ khó khăn, anh Đặng Văn Giáp, thôn Tân Lạc, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) đã vươn lên làm giàu nhờ nuôi ếch Thái Lan với lợi nhuận hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

Đưa chúng tôi tham quan mô hình nuôi ếch của gia đình, anh Giáp kể về những kinh nghiệm nuôi ếch thương phẩm và ếch giống nguồn gốc Thái Lan. Năm 2012, anh chuyển trên 2ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang làm trang trại VAC. Trước đây anh đã từng nuôi lợn, gà nhưng hiệu quả không cao. Sau một thời gian tìm hiểu cơ hội làm giàu từ nông nghiệp, anh quyết định nuôi ếch thịt. Năm 2015, anh tìm hiểu và chọn nuôi giống ếch Thái Lan, thấy loài này đẻ nuôi mà hiệu quả kinh tế lại cao. Vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm, sau 1 năm nuôi mô hình của anh Giáp được nhiều người biết đến. Nhận thấy đây là giống dễ thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương, anh Giáp vay vốn từ chương trình xóa đói giảm nghèo, mở rộng quy mô chăn nuôi của mình lên 3 vạn con. Anh đã kết hợp trong việc tận dụng vùng mặt nước ao của mô hình chăn nuôi tổng hợp để phát triển nuôi ếch thịt và giống. Với mô hình này, thức ăn dư thừa và phân của ếch sẽ được tận dụng làm thức ăn cho cá, không phải tốn chi phí chăm sóc cá mà có thêm thu nhập từ nuôi cá

Làm giàu từ nuôi ếch Thái Lan

khoảng 30 - 50 triệu đồng/năm. So với nhiều loài vật nuôi khác thì nuôi ếch hiện nay đang có lợi nhuận cao bởi đây là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng được nhiều người ưa chuộng, chi phí đầu tư nuôi ếch không cao và kỹ thuật nuôi không khó. Thức ăn cho ếch chủ yếu là các loại cám viên như thức ăn tự nhiên sẵn có như tép, cá con; định kỳ bổ sung vitamin C và men tiêu hóa giúp ếch tăng cường sức khỏe, tiêu hóa tốt thức ăn. Tuy vậy, để nuôi có hiệu quả phải cần nhiều yếu tố như: con giống tốt, cho ăn đúng phương pháp, khu

vực nuôi phải bảo đảm vệ sinh, nguồn nước không bị ô nhiễm. Đối với ếch con, để có con giống tốt, ếch bố mẹ được chọn phải là ếch khỏe mạnh, thường là ếch từ 1 năm trở lên, đặc biệt là không có bố mẹ để tránh giao phối cận huyết ảnh hưởng đến chất lượng con giống. Trong quá trình ương giống, hạn chế việc sử dụng kháng sinh, thường xuyên chọn lọc, phân cỡ cho ếch đồng đều để tránh chúng ăn thịt lẫn nhau. Nếu nuôi đúng kỹ thuật chỉ sau 45 - 50 ngày vào giống ếch có thể xuất bán. Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19,

giá ếch đang thấp, có thời điểm dưới 40.000 đồng/kg, tuy nhiên nếu tính bình quân mỗi năm anh Giáp có lãi hơn 300 triệu đồng. Điều đáng quý ở anh Giáp khi có thu nhập ổn định, anh nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với những người mới vào nghề, tương trợ nhau phát triển kinh tế.

Ông Đặng Văn Phiến, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng cho biết: Những năm gần đây, xã Đông Hoàng đã khuyến khích các hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng hiệu quả trên cùng một đơn vị diện tích sản xuất. Thành công bước đầu từ mô hình nuôi ếch Thái Lan của anh Giáp đã góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, thúc đẩy nghề nuôi con đặc sản của xã Đông Hoàng phát triển mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi và kinh tế địa phương. Nuôi ếch xen cá là một trong những mô hình chuyển đổi hiệu quả ở xã Đông Hoàng. Tuy nhiên, để bảo đảm mô hình thành công, bền vững, địa phương thường xuyên phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tìm các đối tác liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân nhằm tạo đầu ra ổn định.

MANH THẮNG



Mô hình nuôi ếch xen cá của anh Đặng Văn Giáp, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) cho giá trị kinh tế cao.